

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ ĐẠI LÃNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND

*Đại Lãnh, ngày tháng 4 năm 2023*

V/v triển khai thực hiện Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Kính gửi: Các cán bộ, công chức chuyên môn thuộc xã.

Thực hiện Công văn số 1068/UBND-NV ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh về việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023;

Thực hiện Thông báo kết luận số 138/TB-UBND ngày 09/3/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh về Kết luận của ông Đàm Ngọc Quang - Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2022 và triển khai mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023;

Để triển khai có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 theo chỉ tiêu của UBND tỉnh, UBND huyện, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cán bộ, công chức chuyên môn tập trung triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 190/UBND ngày 01/02/2023 của UBND xã về việc yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót qua kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 của tỉnh, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023; xác định các nhiệm vụ, giải pháp phải thực hiện để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục ngay những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra.

2. Tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả và đồng bộ các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 17/01/2023 về việc Triển khai Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Kế hoạch số 97-KH/HU ngày 10/11/2022 của Huyện ủy Vạn Ninh về việc thực hiện Kế luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Thống nhất, nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền và cán bộ, công chức về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ban ngành, Mặt trận

các đoàn thể trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Kiểm tra thường xuyên việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ tiến độ và kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ; đảm bảo thực hiện thực chất, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm chỉ đạo trong công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức và người đứng đầu, bình xét thi đua – khen thưởng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra cải cách hành chính dưới các hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

3. Tập trung tham mưu triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách được phân cấp cho UBND xã theo thời hạn luật định; chịu trách nhiệm về tổ chức triển khai, theo dõi, đánh giá kết quả thi hành pháp luật đối với ngành, lĩnh vực phụ trách đến tận cơ sở. Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả công tác tổ chức bộ máy và bố trí nguồn nhân lực của địa phương; đảm bảo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc của người dân, doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch, công khai với người dân và với người dân và với cơ quan cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ.

4. Nâng cao hiệu quả công tác rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, lưu ý việc đề xuất loại bỏ các quy định phải có ý kiến thỏa thuận, chấp thuận hoặc xin ý kiến của cơ quan nhà nước cấp trên đối với những vấn đề đã được phân cấp, ủy quyền. Phân đầu tăng tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn; giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực: Đất đai, chứng thực, hộ tịch so với năm 2022.

5. Đối với các công chức chuyên môn chủ trì thực hiện các lĩnh vực cải cách hành chính.

- Công chức Văn phòng – Thống kê xã tham mưu UBND xã tiếp tục triển khai hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các công chức chuyên môn thuộc UBND xã theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với không ngừng thực hiện hiệu quả các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình đã đề ra.

- Công chức Tài chính – Kế toán tham mưu UBND xã tiếp tục đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho địa phương gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, nâng cao cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương.

- Hợp đồng Văn hóa và Thông tin phối hợp Công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu UBND xã triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo dành nguồn lực và sự quan tâm chỉ đạo đúng mức đối với các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số, gắn với cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số.

+ Tiếp tục tham mưu UBND xã các giải pháp đẩy mạnh tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3,4 trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực

tuyển tỉnh Khánh Hòa, đảm bảo đạt và vượt so với chỉ tiêu được UBND tỉnh giao trong năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cán bộ, công chức chuyên môn căn cứ nội dung nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:** (VBĐT)

- Như trên;
- BBT Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Lê Ngọc Toàn**